



# รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามผลการดำเนินโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ปี 2554 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน คลินิกไร้พุง ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจคัดกรอง และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย และกระตุ้นให้ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง ก่อนเกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้มี ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบการเฝ้าระวัง และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน นั้น

โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีชีวิตไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามการดำเนินงานคลินิกไร้พุง ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ที่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นเวลากว่า 4 ปี ปัจจุบันสามารถขยายผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC)ได้ จำนวน 26 แห่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และได้นำโปรแกรมการบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน โดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดน้ำหนัก เป็นการบำบัดผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกิน เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้รับบริการได้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อลดพฤติกรรมที่มีปัญหา และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นโปรแกรมการบำบัดที่มีกระบวนการและรูปแบบ 5 ครั้ง เพื่อหุ่นสวย

จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ปี 2554 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทุมเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามระบบรายงานข้อมูล

ข่าว/ภาพ : ลัดดา ไบดำ บรรณาธิการ : ภัทรภร เอี่ยมอุตุมะ



## งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี